

บาท/ดอลลาร์เช้านี้ เปิดที่ 31.37 บาท ทิศทางอ่อนค่า กรอบ 31.30-31.50 บาท

* บาท/ดอลลาร์เช้าวันนี้เปิดที่ระดับ 31.37 บาท อ่อนค่าลงเล็กน้อยจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อนที่ 31.33 บาท ทิศทางอ่อนค่า คาดกรอบวันนี้ 31.30-31.50 บาท

* นายสรรค อรรถรังสรรค์ ผู้อำนวยการงานวิจัยเศรษฐกิจและตลาดทุน ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า ค่าเงินบาทวันนี้มีทิศทางอ่อนค่า โดยมีปัจจัยชั่วคราวจากดอลลาร์แข็งค่าเป็นหลัก ในคืนที่ผ่านมาดอลลาร์แข็งค่าขึ้นจากมุมมองเชิงบวกเรื่องการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและจีน หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ระบุว่า การเจรจาการค้ากับจีนดำเนินไปด้วยดีอย่างยิ่ง ในขณะที่ทั้ง 2 ประเทศพยายามแก้ไขปัญหาสงครามภาษีที่ดำเนินมานาน 7 เดือนจนถึงกำหนดเส้นตายสำหรับการทำข้อตกลงการค้าวันที่ 1 มี.ค.

* ขณะที่ ตัวเลขเงินเฟ้อในสหรัฐ (CPI) ปรับตัวสูงขึ้นต่อ ดีกว่าที่ตลาดคาดไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเงินเฟ้อพื้นฐาน (Core CPI) ที่ขยายตัวขึ้นแต่ละระดับ 2.2% และรายได้เฉลี่ยรายชั่วโมงที่ปรับตัวขึ้น 1.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ชี้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐยังคงขยายตัวดี

* ในขณะเดียวกันค่าเงินยูโรอ่อนค่าเทียบดอลลาร์,ปอนด์ หลังการผลิตในภาคอุตสาหกรรมของยูโรโซนทรุดหนักสุดในรอบ 9 ปี ซึ่งทำให้เศรษฐกิจยูโรโซนมีความเสี่ยงที่จะเผชิญกับภาวะถดถอย

"ในวันนี้ค่าเงินบาทอ่อนค่าเล็กน้อยจากในคืนที่ผ่านมาตลาดกลับมาถือดอลลาร์จากปัจจัยบวก ทั้งสงครามการค้าที่ดีขึ้นรวมถึงตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐ เรามองว่าในไตรมาสแรกค่าเงินบาทยังมีโอกาสแข็งค่าได้อยู่" เขากล่าว

* ดัชนีดอลลาร์ล่าสุดอยู่ที่ 97.14 จากวานนี้ 96.70

* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย -1,374.36 ล้านบาท

* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 2,348.84 ล้านบาท

* รพท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร จากวานนี้เท่ากับ 31.267 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับคำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

EXIM DAILY NEWS